



๙ กันยายน 2566

วันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
จันทรกระแจะจางฟ้า
ปีที่ 19 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 4 - 17 กันยายน 2566

สารจาก...

อธิการบดี

สวัสดิศุคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของเรา จะมีอายุครบ 83 ปี มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2483 ถือกำเนิดขึ้นในฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏ และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สำนัก ต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกวดแข่งขัน เช่น พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล “เพชรสยามและบุคคลดีเด่น” ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566, กิจกรรมปาฐกถา บรรจวบ พันธุมเมธา ครั้งที่ 12 เรื่อง ความหมายของ “แลนด์” (land) ที่มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย : จากมุมมองด้านภาษาและสังคม ปาฐกถาโดย Professor Philip Hirsch, Emeritus Professor of Human Geography, the School of Geosciences, the University of Sydney, พิธีทำบุญตักบาตร, โครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ 8, การแข่งขันศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานคีตะมวยไทย ครั้งที่ 8, สวยใสสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์จีน, กิจกรรมนวัตกรเกษตรและอาหารสู่ชุมชน, กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เป็นต้น

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 83 ปีนี้ ดิฉันขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายนนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน นำพามหาวิทยาลัยของเราไปสู่ความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป



รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ไชยศุกรากุล
รักษาราชการแทนอธิการบดี

“83 ปี มจร” ...ศึกษาศาสตร์... กับการ... “พัฒนาศักยภาพครู”



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิวีส์ สุขป้อม
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” และปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ “ครูดี มีปัญญา สร้างคุณค่าในแผ่นดิน”

โดยในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบในด้านการผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นด้านการพัฒนาชุมชนดิจิทัล เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน จะพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นผู้มีมีจิตวิญญาณความเป็นครู และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความฉลาดรู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะด้านภาษาและทักษะด้านดิจิทัลตลอดจนเป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพครู และทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่น เน้นการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขยายหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

อีกทั้ง ยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ด้วยระบบ (AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) ยกระดับการประเมินในระดับคณะฯ สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ด้วยระบบ EdPEX (Education criteria for Performance Excellence) พัฒนาบุคลากรให้เป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning person development)

เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ “คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิต มีสมรรถนะวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม”

มนุษยศาสตร์ฯ ร่วมฉลอง 83 ปี มจร. พร้อมนำองค์ความรู้ สู่ชุมชนท้องถิ่น

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 9 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอร่วมเป็นหนึ่งในคณะเพื่อการเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยการจัดงานปาฐกถาบรรยาย พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 12 เรื่อง ความหมายของ “แลนด์” (land) ที่มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศ : จากมุมมองด้านภาษาและสังคม โดยปาฐก Professor Emeritus Philip Hirsch ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นอกจากกิจกรรมปาฐกถาบรรยาย พิธีมอบรางวัล

ถือเป็นโอกาสที่ดีของชาวคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ร่วมรำลึกและร่วมแสดงกตัญญูตาดูใจ แต่ ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ สำคัญที่อุทิศตนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จนมหาวิทยาลัยก้าวหน้าและมีชื่อเสียงเช่นในปัจจุบัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับการก้าวสู่ใน 83 ปี และปีต่อ ๆ ไปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย ในการการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในด้านศาสตร์ต่าง ๆ ที่ตนเองมี ทั้งเรื่องขององค์ความรู้ด้านวิชาการที่จะมุ่งพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนโดยใช้การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ ศาสตร์สังคม มนุษย์เข้าไปเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนชุมชน อย่างแท้จริง



รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ จิตว่อง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“วิทยาศาสตร์” มุ่งพัฒนาคุณภาพ “83 ปี จันทรเกษม”

ในวาระครบรอบ 83 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม วันที่ 9 กันยายน 2566 ผมในฐานะตัวแทนผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ เจริญเติบโตก้าวหน้า ดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 83 ปี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับทิศทางการก้าวสู่ 84 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุม พันธกิจ ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข เพื่อขับเคลื่อนองค์กรบรรลุเป้าหมาย และด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์ดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

“83 ปี มจษ.” เกษตรกับนวัตกรรมเพื่อชุมชน พร้อมนำศาสตร์ความรู้ คู่การพัฒนาสังคม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เกียนบuesa
รักษาการคณบดี
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพขอแสดงความยินดี และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจะมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ให้สังคม ประเทศชาติ ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ มีสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ รับผิดชอบต่อสังคม ท้องถิ่นอย่างเต็มความภาคภูมิใจ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” และภายในปีนี้ทางคณะเกษตรและชีวภาพ ได้มีกิจกรรมที่ได้นำผลิตภัณฑจากนักศึกษา และชุมชนที่ทางคณะได้ลงพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ มาจัดจำหน่าย ผ่านโครงการ นวัตกรรมเกษตรและอาหารสู่ชุมชน ที่จัดในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ บริเวณหน้าคณะเกษตรและชีวภาพ

หลังจากกิจกรรมครั้งนี้ ทางคณะก็ยังคงจะส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น

ครบรอบ 83 ปี มจช. “วิทยาการจัดการ” “พัฒนาทักษะ รับผิดชอบต่อสังคม สร้างผลงาน”



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิต วงศ์ทองคำ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กระแสสังคม ในสถานการณ์การแข่งขันที่สูงในปัจจุบันอีกด้วย คณะวิทยาการจัดการจะเดินหน้าก้าวสู่ในปีที่ 83 ในปีต่อ ๆ ไป อย่างเต็มศักยภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ไปพร้อมกับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการดำเนินงานคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิชาทางบริหารธุรกิจ วิชาทางนิเทศศาสตร์ วิชาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งในหลักสูตรต่างๆมีรายวิชาที่มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นรายวิชาทางออนไลน์ต่าง ๆ และมุ่งเน้นการสร้างทักษะเชิงปฏิบัติให้กับผู้เรียน ตลอดจนคณะมีหลักสูตรระยะสั้นที่อบรมแบบออนไลน์และมีรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดให้ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ เช่นระบบ Massive Open Online Course (mocc) ของมหาวิทยาลัยและของสวทช. โดยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆ

2. มุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งภายใต้หลักการวิชาการวิจัยที่ถูกต้อง และพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งระดับฐานราก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศ

3. คณะมุ่งเน้นสร้างผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาจากกระบวนการคิดที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

ในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีการออกแบบการพัฒนานักศึกษาแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย สอดแทรกด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเติมเต็ม “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้กับศิษย์เก่าและผู้สนใจด้วย “หลักสูตรระยะสั้น” ที่ทันต่อ

“83 ปี มจช.” วิจัย เดินหน้าสร้างชุมชน สู่สังคมยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการดำเนินงานมากกว่า 83 ปี โดยมีการให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่นผ่านงานวิจัยและงานบริการเรื่อยมา ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานโดยตรงที่รับผิดชอบและขับเคลื่อนงานวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยโดยวางระบบและกลไกในการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น โดยได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี จัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการทำวิจัยท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักวิจัยที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการทำงานท้องถิ่น ให้มีความรู้พื้นฐานเข้าใจในบริบทของชุมชนท้องถิ่น การค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง การสร้างโจทย์และพัฒนาโจทย์วิจัย รวมถึงเทคนิคการออกแบบการวิจัยชุมชน

ในส่วนการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ทางสถาบันวิจัยฯ ได้พัฒนาระบบการบริการจัดการวิจัย งบรายได้ ได้แก่ระบบ CRIS ซึ่งเป็นระบบที่บริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย การรับ – ส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปจนถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรและประหยัดเวลาในการดำเนินงานด้านวิจัย เพื่อให้บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และเอื้อประโยชน์สร้างแรงจูงใจให้แก่ักวิจัย เพื่อให้ักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาชุมชน และก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น



ดร.วีระพงษ์ รุทพนิทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประทับใจในจันทร์เกษม

นายอนุชา สีหนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี สิ่งที่ผมประทับใจจันทร์เกษม คือ โอกาสครบคร้ว และปัญญา ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเปรียบเหมือนเรือที่โอบรับผมออกจากฝั่ง เพื่อเรียนรู้และตามหาความฝัน เมื่ออยู่ในเรือผมได้รับความอบอุ่น ความรู้ รวมถึงความเป็นพี่เป็นน้องจากคณาจารย์ และเพื่อน พี่ น้อง จากจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นอีกแรงพายเรือ คอยผลักดันช่วยเหลือกันตลอดทาง และในระหว่างทางผมได้รับมิตรภาพ ได้ร่วมสนุก และสุขกับกิจกรรมที่สร้างคนมากมาย แม้พบอุปสรรค ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ อดทน และไม่ยอมแพ้ จนผ่านไปพร้อมด้วยกัน

สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่า “ผมเลือกไม่ผิด ที่ได้มีโอกาสเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม” ขอบพระคุณ โอกาส ครบคร้ว และปัญญา ที่จันทร์เกษมมอบให้พวกเรา เพื่อเป็นพลังในการสร้างชาติต่อไป



นางสาวอริสรา พรมลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันแห่งนี้ ช่วยฝึกให้เราเข้มแข็งมากขึ้น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้รู้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เป็นสถาบันที่อบอุ่น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถที่มีออกมาอย่างสร้างสรรค์ ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยร่มรื่น มีความสวยงาม ทำให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษาจำนวนมากในเวลาตอนเย็น มาเรียนที่นี้ดีสงบ อากาศดีมีต้นไม้เยอะ ไม่แออัด และที่ดีมาก ๆ คือมีอาจารย์ที่ให้ความรู้และใส่ใจนักศึกษา นับเป็นสิ่งที่นักรู้สึกโชคดีมากที่ได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ ซึ่งหาได้ยากในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

นายวาริส หลงยาหน่าย นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ที่เดินทางมาเรียนไกลบ้านเกือบพันกิโลเมตร สิ่งที่ผมกังวลคือ การปรับตัวกับสถานที่ใหม่ แต่เมื่อผมได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ทุกอย่างกลับง่ายกว่าที่คิด เพราะที่นี่มีอาจารย์ที่คอยแนะนำการใช้ชีวิต เป็นอย่างดี และเป็นอาจารย์ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสอน การเป็นต้นแบบให้นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เป็นการต้อนรับผมสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนคนในครอบครัว

เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี ในนามนักศึกษาผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของของลูกทะเลือง จะพยายามพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพเจริญก้าวหน้าต่อไป มากยิ่งขึ้นครับ



3 สถานที่ แห่งความภาคภูมิใจ



1. ชุ่มประตู่จันทร์ (พ.ศ. 2533)

“**ชุ่มประตู่จันทร์**” อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่บอกเล่าเรื่องราวของ จันทรเกษม เมื่อวันวานยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม อาศัยอาคารริม ถนนด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ในเขตวังจันทรเกษม เรียกกอน ตัดปากว่า... “**ป.ม.หลังกระทรวงฯ**” ต่อมาเมื่อกระทรวงศึกษาธิการยก ฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมเป็นวิทยาลัยครู จึงใช้ชื่อว่า... “**วิทยาลัย ครูจันทรเกษม**” และย้ายมาที่ตั้งปัจจุบัน เป็นสัญลักษณ์สำคัญ บ่งบอกความเป็นตัวตนและระลึกถึงที่มาก่อนจะมีวันนี้ สร้างขึ้นในสมัย รศ.ทองคุณ หงส์พันธ์ อดีตอธิการบดี พ.ศ. 2533

2. พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม เพื่อจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของ บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ห้องจัดแสดงหลัก มีทั้งหมด 3 ห้อง ประกอบด้วย

1. ห้อง ม.ล. มานิจ ชุมสาย เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติและสิ่งของส่วนตัวของท่านอาจารย์ ม.ล. มานิจ ชุมสาย ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก และเป็นปูชนียวัตถุก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม
2. ห้องทำเนียบอธิการบดี เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยและ ทำเนียบอธิการบดีในแต่ละสมัย ตั้งแต่สมัยโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ห้อง ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นห้องเกี่ยวกับ ประวัติและสิ่งของส่วนตัวของ ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา อาจารย์คนสำคัญของวิทยาลัยครูจันทรเกษม และครูผู้บุกเบิกภาษาไทย



3. หอนาฬิกา (พ.ศ. 2515)

เป็นนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ตั้งตระหง่านบนเกาะกลางน้ำข้างตึก สำนักงานอธิการบดีเดิม อยู่คู่จันทรเกษมมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 ยุคอาจารย์พงศ์อินทร์ สุขขจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยครู จันทรเกษมในสมัยแรกเริ่ม สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสวยงามแก่ภูมิทัศน์ ของวิทยาลัย พร้อมเป็นเอกลักษณ์แห่งการจดจำของบุคลากร และผู้คนมากมายที่มายืมเยือนสถานที่แห่งนี้

